



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานของด่านศุลกากร และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ส่วนภูมิภาค ที่ได้รับทราบจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครพนม เช่น ปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ด่านศุลกากรมีความจำเป็นต้องปล่อยสินค้านำเข้าที่อาจเสียหายง่ายเข้าสู่ประเทศไปก่อน ปัญหากฎหมายที่ใช้บังคับในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองสินค้าขัดแย้งหรือไม่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ของประเทศเพื่อนบ้านรบกวนเข้ามาในประเทศไทย และทำให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์ต้องเสียค่าบริการระหว่างประเทศในอัตราสูง เป็นต้น



ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาศึกษาปัญหาดังกล่าวและจัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป



พิจารณาศึกษากำหนดการเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค



คณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และในเบื้องต้นเห็นควรให้มีการเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนหน่วยงาน เช่น ๑) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๓) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เป็นต้น

พิจารณาศึกษาปัญหาการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้บริโภค และเห็นว่าการดำเนินงานเข้าตรวจค้นบริษัทซึ่งจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสื่อออนไลน์แห่งหนึ่ง ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการร้องขอให้ตรวจสอบกรณีการกว้านซื้อสลากฯ ในราคาสูงกว่า ๘๐ บาท แต่นำไปขายในราคา ๘๐ บาท ที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานการหลอกลวงประชาชน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ จึงเห็นควรให้เชิญสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจค้นบริษัทดังกล่าว เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

